

Số: 32/BC-BPC

Tuần Giáo, ngày 12 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác giải quyết, xét xử các loại án năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2025

Thực hiện thông báo số 186/TB-TTHĐND, ngày 06/11/2024 của Thường trực HĐND huyện về phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Mười hai, HĐND huyện khóa XXI; Ban Pháp chế đã họp thẩm tra Báo cáo số: 117/BC-TA, ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện, kết quả như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tòa án nhân dân huyện đã triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của ngành, phối hợp chặt chẽ trong việc truy tố, xét xử các loại án, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện. Trong năm thụ lý 685/730 vụ việc đạt tỷ lệ 94%, tăng 73 vụ việc so với cùng kỳ 2023.

Báo cáo đã đánh giá những ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân chủ yếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2025.

II. KẾT QUẢ THẨM TRA

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả công tác giải quyết, xét xử các loại án, việc năm 2024; phương hướng nhiệm vụ trong năm 2025 của Tòa án nhân dân huyện.

Tòa án nhân dân đã đẩy mạnh và thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng xét xử. Các vụ án được xét xử nghiêm minh đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án bị xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện đúng quy định, không để tồn đọng hoặc quá hạn.

Việc xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước được thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật. Phối hợp tốt với đoàn hội tham tổ chức phân công xét xử được đảm bảo. Các chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt so với chỉ tiêu ngành giao. Công tác của Tòa án nhân dân đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và Nhân dân.

III. KIẾN NGHỊ

Tòa án nhân dân huyện triển khai, thực hiện tốt Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2024; thực hiện có hiệu quả các giải pháp trọng tâm của ngành để nâng cao chất lượng xét xử; nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, vụ, việc. Khắc phục những hạn chế thiếu sót về tỷ lệ giải quyết xét xử một số vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất còn kéo dài; chưa tổ chức được phiên tòa dân sự, hành chính trực tuyến.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác giải quyết, xét xử các loại án, việc năm 2024; phương hướng nhiệm vụ trong năm 2025, Ban Pháp chế trình HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu VT, BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Huyền